

## 09 Món Quà Của Đức Thánh Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

1 Về cơ bản là một con người tôi có hai vấn đề. Tất cả con người đều có chung hai vấn đề này...bất kể tôn  
2 giáo...bất kể văn hóa...bất kể ngôn ngữ...bất kể sắc tộc...bất kể học vấn...bất kể tính tình của chúng ta hay  
3 dù là thứ gì đi nữa. Thì những vấn đề này có thể được đơn giản hóa bằng cách xếp vào trong hai nhóm...một  
4 nhóm liên quan đến những vấn đề quá khứ của tôi...những điều sai quấy...thất bại...tội lỗi của tôi. Còn cái  
5 kia liên quan đến những vấn đề của tương lai. Trong tương lai tôi sẽ xử lý những vấn đề xuất phát từ trong  
6 bản chất của tôi như thế nào? Liệu có phải đó vẫn là một sự tái lập những thất bại cũ của quá khứ hay  
7 không? Liệu tôi có phải cứ hết lần này đến lần khác tôi đến với Chúa xin sự tha thứ vẫn cho một tội lỗi cũ  
8 mà tôi đã xin tha thứ nhiều lần trong quá khứ hay không? Hay Chúa đã ban cho điều gì đó khiến tôi có thể  
9 chiến thắng trong những lĩnh vực mà tôi đã thất bại trong quá khứ?

10  
11 Tin Tốt Lành của Kinh thánh đó là Đức Chúa Trời đã có sự cung ứng. Ngài không chỉ có sự cung ứng cho  
12 quá khứ của tôi qua sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá...là điều đã xử lý toàn bộ những thất bại trong  
13 quá khứ của tôi cũng như của những người khác hoàn toàn và trọn vẹn. Ngài cũng đã dự trù cho khả năng tôi  
14 thất bại trong cùng lĩnh vực hết lần này đến lần khác bằng cách ban cho tôi món quà là Thánh Linh của  
15 Ngài.

16  
17 Chúa Jêsus nói cùng các môn đồ lúc còn ở trên đất trước khi thăng thiên về trời, “Ta đi là tốt hơn cho các  
18 người vì khi ta đi ta sẽ sai Đức Thánh Linh đến và ở trong lòng của các người.” Đức Thánh Linh chính là  
19 một thân vị của Đức Chúa Trời. Và đây là một món quà được ban cho tôi một cách rộng rãi từ Đức Chúa  
20 Trời cũng như sự tha tội. Và ngày đầu tiên sứ điệp về sự tha tội được rao giảng trên thế giới là cách đây  
21 2000 năm trước. Điều đó được mô tả trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Nó xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần của  
22 người Do Thái khi nhiều người cũng nhau đến Giê-ru-sa-lem và sứ đồ Phi-ê-ơ đã đứng dậy rao giảng sứ  
23 điệp Tin Lành...rằng Chúa Jêsus đã chết, đã sống lại sau khi chết và đã thăng thiên về trời...rồi sau đó đã  
24 tuôn đổ Đức Thánh Linh của Ngài trong tâm lòng của 120 người đang cầu nguyện trong ngày hôm đó tại  
25 Giê-ru-sa-lem. Và khi ấy ông nói với hàng ngàn người đang nghe mình những lời chép trong sách Công Vụ  
26 Các Sứ Đồ chương 2 câu 38. Ông nói, “Hãy ăn năn” (Là điều tôi đã xem xét trong bài học trước đó) “...và  
27 nhận phép báp-têm”...và đó là...được nhấn chìm trong nước để biểu trưng cho việc bẻ gãy quá khứ...sự  
28 chôn đi con người cũ và sự sống lại của con người mới và bây giờ tôi trở thành một người mới trong Đấng  
29 Christ. Khi ấy Phi-ê-ơ nói rằng nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ được nhận hai món quà...một là sự tha tội, là thứ  
30 xử lý quá khứ của tôi. Và hai là tôi sẽ nhận món quà của Đức Thánh Linh...đó là sự cung ứng của Đức Chúa  
31 Trời cho tương lai. Vì thế vấn đề của cả quá khứ và tương lai của tôi đều được xử lý...xử lý những sai quấy  
32 trong quá khứ và ban sức mạnh để chiến thắng khi tôi phải đối diện với những cám dỗ của những vấn đề đó  
33 trong những ngày kế tiếp.

34  
35 Rất nhiều người chỉ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã xử lý những vấn đề quá khứ của họ và như đã được nhắc  
36 tới trước đó, một người có thể nhận được chỉ những gì họ có đức tin để tin. Nếu tôi không tin...tôi không thể  
37 tiếp nhận. Giả dụ, nếu tôi không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban sức mạnh để tôi đối diện với những vấn đề  
38 của mình trong tương lai thì khi ấy tôi sẽ không nhận được. Tôi có thể mong muốn nó. Đức Chúa Trời có lẽ  
39 cũng mong muốn ban tôi sức mạnh ấy nhưng tôi vẫn sẽ không nhận được, nếu tôi không có đức tin.

40  
41 Mọi món quà của Đức Chúa Trời nhận được nhờ có đức tin đơn sơ. Không phải vì tôi xứng đáng để nhận.  
42 Không có ai xứng đáng nhận dù là món quà nhỏ bé nhất của Chúa. Tôi chẳng xứng đáng với điều gì  
43 hết...ngoại trừ lửa của địa ngục. Tôi xứng đáng bị trừng phạt. Tôi xứng đáng bị thiêu trong địa ngục cả vĩnh  
44 cửu bởi vì tôi đã phạm tội.

45  
46 Tôi đã cố tình phạm tội. Tôi đã bất kính Chúa. Vì thế Chúa đặt tất cả loài người dưới tội lỗi, để Ngài có thể  
47 ban sự thương xót trên từng người. Đây là đường lối của Đức Chúa Trời...đặt tất cả mọi người dưới tội lỗi  
48 để tất cả mọi người đều nằm chung trong một nhóm...để không ai có thể khoe khoang với người khác rằng  
49 “Tôi tốt hơn anh.” Có nhiều người nghĩ rằng họ đúng biết chừng nào...đó là bởi vì họ chưa nhìn thấy chính  
50 mình trong mắt của Chúa. Giống như đã được đề cập trước đó...như một đứa trẻ được 4,5 điểm thì nghĩ  
51 rằng nó giỏi hơn đứa được 0,5 điểm. Còn tệ hơn vậy...giống như một đứa trẻ được 4,5 điểm nghĩ rằng nó  
52 còn tốt chán so với đứa trẻ được 4,25 điểm. Thực chất thì nó trội hơn được bao nhiêu? Và đó là sự ngu dốt  
53 của ý nghĩ cho rằng mình tốt hơn ai đó khác. Tất cả những điều ấy chỉ mang tính tương đối. Trong mắt Chúa

## 09 Món Quà Của Đức Thánh Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

54 thì tất cả mọi người đều là kẻ thất bại. Tôi đã thất bại nhưng Ngài vẫn cho tôi được tiến lên nấc kế tiếp như  
55 sự ban tặng. Đó là sự tha thứ. Ngài ban tôi sức mạnh để đối diện với những vấn đề của bản chất tội lỗi của  
56 tôi và sức mạnh để đối diện với những vấn đề của thế giới vẫn còn ở dưới sự nguyên rủa...và đó là nhờ món  
57 quà của Thánh Linh Chúa. Đó chính là sự hiện diện của chính Chúa bước vào trong và đổ đầy lòng tôi...ban  
58 cho tôi sức mạnh từ bên trong.

59  
60 Khi Chúa Jêsus còn trên đất, Ngài chỉ có thể khích lệ và khiến con người mạnh mẽ hơn từ bên ngoài. Ngài  
61 cùng đi với các môn đồ...Ngài trò chuyện với họ. Nhưng Ngài chỉ có thể ở một nơi tại một thời điểm. Nếu  
62 Ngài ở Ga-li-lê thì Ngài không thể nào ở tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem thì Ngài không thể  
63 ở Ga-li-lê. Nếu Ngài ở Pa-les-tin thì Ngài không thể ở Việt Nam. Và nếu cứ như vậy mãi mãi thì hẳn là rất  
64 tồi tệ. Bởi vì khi ấy tất cả mọi người sẽ luôn phải ở nơi mà Chúa Jêsus ở. Và thậm chí điều ấy cũng chẳng  
65 ích lợi gì bởi vì có bao nhiêu người có thể đến gần Ngài? Vì thế Chúa Jêsus nói cùng các môn đồ rằng tốt  
66 hơn cho họ nếu Ta đi. Bởi vì nếu Ta đi, Ta sẽ sai Thánh Linh của ta – Đáng sẽ đến và sống trong lòng các  
67 người và nhờ đó sẽ mang sự hiện diện của ta đến khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả các môn đồ có thể nhận  
68 được Đức Thánh Linh ấy tại tất cả mọi phần của thế giới và bất kể nơi nào họ đang ở thì có sự hiện diện của  
69 Chúa Jêsus cùng với họ.

70  
71 Và thậm chí còn tốt hơn như thế...thay vì có Chúa Jêsus bên ngoài họ thì họ có thể có Chúa Jêsus bên trong  
72 mình và như vậy là tốt hơn nhiều vì với các môn đồ...dù Chúa Jêsus đã ở cùng các môn đồ trong 3 năm  
73 rưỡi...và dù Ngài đã dạy họ...khích lệ họ...quở trách họ...chúc phước cho họ trong rất nhiều cách khác  
74 nhau...thế nhưng khi kết thúc 3 năm rưỡi họ vẫn còn cạnh tranh với nhau xem ai sẽ là người kế tục vị trí  
75 lãnh đạo sau khi Chúa Jêsus chết. Họ vẫn còn đang cạnh tranh vì cơ địa vị và danh dự. Vấn đề bên trong họ  
76 có thể không xử lý được kể cả có sự hiện diện của Chúa Jêsus bên ngoài. Sự hiện diện vật lý của Chúa Jêsus  
77 chỉ có thể giải quyết những vấn đề bên ngoài như...nếu có cơn bão biển thì Ngài làm ngưng chúng...hay nếu  
78 không có đủ đồ ăn cho đoàn dân đông, Ngài có thể cung ứng điều đó...hay nếu như không có đủ rượu tại  
79 một tiệc cưới, Ngài có thể hóa nước thành rượu...những vấn đề ngoại cảnh có thể được xử lý ngoại trừ vấn  
80 đề bên trong – là thứ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là tội lỗi ở bên trong mà không thể xử lý được cho  
81 đến chừng nào Chúa Jêsus vẫn còn hiện diện bên ngoài. Và đó là một lý do khác nữa tại sao là tốt hơn khi  
82 Chúa Jêsus trở về trời. Bởi vì Ngài sai Đức Thánh Linh đến – là thân vị thứ ba trong Ba Ngôi của Đức Chúa  
83 Trời đến và sống ở trong lòng các môn đồ.

84  
85 Vì thế, quyền năng và sự hiện diện của Chúa Jêsus đến với tôi qua quyền năng của Đức Thánh Linh bên  
86 trong tôi. Vậy làm thế nào tôi nhận được món quà này? Giống hệt như cách tôi tiếp nhận sự tha tội. Phi-ê-  
87 rô nói: “Hãy ăn năn...xưng đức tin của bạn trong phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ và bạn sẽ nhận  
88 được sự tha tội và bạn sẽ nhận được món quà của Đức Thánh Linh. Không cần yêu cầu thêm điều kiện nào  
89 khác. Đây không phải là một loại bằng cấp. Không...đây chỉ là sự bắt đầu của một đời sống Cơ đốc. Rất  
90 nhiều người nghĩ rằng để nhận được món quà của Đức Thánh Linh ...để được đầy dẫy Đức Thánh Linh ...là  
91 một điều gì đó đến nhiều năm sau khi tôi đã bắt đầu đời sống Cơ đốc. Không. Vào chính ban đầu của đời  
92 sống của tôi trong Chúa Jêsus Christ, tôi được nhận sự tha tội và món quà của Đức Thánh Linh. Tôi mở lòng  
93 và tiếp nhận điều ấy. Nó giống với việc đến cửa hàng nơi đã có ai đó đã mua cho tôi hai cuốn sách khoa  
94 toàn thư. Và nếu tôi trở về nhà chỉ với một cuốn và khám phá ra mình vẫn chưa có đủ bộ thì khi ấy tôi sẽ  
95 làm gì nếu phát hiện ra cả hai cuốn sách đều đã được trả tiền? Tôi sẽ trở lại cửa hàng và nói: “Ồ, xin lỗi là  
96 tôi vẫn chưa lấy cuốn sách thứ hai. Nó cũng đã được thanh toán cho tôi rồi.” Và tôi lấy nó. Vì nó được trả  
97 rồi nên là miễn phí. Vì vậy Phi-ê-rô đã đề xuất sự tha tội và món quà của Thánh Linh cho những người ăn  
98 năn. Đó vẫn là điều mà ngày nay Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

99  
100 Trong sách Hê-bơ-rơ chương 4 câu 16 nói: “Chúng ta hãy dạn dĩ đến trước ngôi ân điển để chúng ta có thể  
101 được nhận lãnh...hai điều...sự thương xót và ân điển. Sự thương xót và ân điển không giống nhau. Sự  
102 thương xót chỉ đến sự tha thứ tội lỗi của tôi...xử lý với quá khứ của tôi. Tôi đã phạm tội và tôi cần sự  
103 thương xót. Ân điển chỉ đến quyền năng của Đức Chúa Trời mà Ngài có thể ban cho tôi...để giúp tôi trở nên  
104 một người chiến thắng trong những ngày kế tiếp. Nó chỉ đến tương lai. Trong sách Hê-bơ-rơ chương 4 câu  
105 16 có nói rằng hãy đến dạn dĩ trước ngôi Đức Chúa Trời để tôi có thể nhận được sự thương xót để xử lý với

## 09 Món Quà Của Đức Thánh Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

106 quá khứ và ân điển nhờ Đức Thánh Linh để giúp tôi đối diện với mọi điều tôi phải đối diện trong tương  
107 lai...những cám dỗ...những vấn đề...những thách thức...bất kể nó là gì đi nữa.  
108  
109 Chẳng phải đây là một Tin Lành tuyệt vời hay sao...rằng Đức Chúa Trời đã ban cho quá khứ cũng như  
110 tương lai của tôi và tất cả những gì tôi cần là đó là bước đến trong đức tin. Vậy ngay giờ phút này, hãy đến  
111 với Đức Chúa Trời cách dạn dĩ...đừng chần chừ. Ngài mời gọi tôi. Và hãy nói: “Lạy Chúa con tin Ngài đã  
112 xử lý quá khứ của con. Ngày hôm nay con cũng muốn tin rằng Ngài sẽ khiến con mạnh mẽ để đối diện với  
113 tương lai. Con muốn Ngài đổ đầy con bằng Đức Thánh Linh của Ngài. Con muốn được đổ đầy tâm lòng  
114 mình với quyền năng của Ngài...với ân điển để con có thể đối diện trong những ngày sắp đến.”  
115  
116 Hãy tin...và nó sẽ là của tôi